

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ PHỔ AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-UBND

Phổ An, ngày tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

**Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU,
ngày 25/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao
hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp**

Thực hiện Công văn số 598/SNV-XDCQ ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi về việc báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 25/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp.

Ủy ban nhân dân xã Phổ An, báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 25/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp như sau:

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 03 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 08

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Những kết quả đạt được:

Trong những năm qua trong bối cảnh khó khăn chung của tình hình trong nước, trong tỉnh do bị ảnh hưởng của kinh tế, an ninh chính trị của thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, cây trồng ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh, đời sống của nhân dân. Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền sự cố gắng nỗ lực của các ban, ngành, Mặt trận, hội đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong xã góp phần làm cho tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn xã tiếp tục phát triển.

1.1. Đặc biệt trong những năm qua, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để đưa xã về đích nông thôn mới Nâng cao vào cuối năm 2022 và thực hiện bê tông hóa các tuyến đường liên xóm: Nhiều công trình dự án được triển khai thực hiện với 11 công trình, với tổng vốn đầu tư là 10,995 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương, tỉnh 7,356 tỷ đồng, ngân sách thị xã: 2,720 tỷ đồng, ngân sách xã 919.000.000 đồng. Đặc biệt là đường làng, ngõ xóm đã mở rộng và nhân dân đăng ký theo chương trình Nhà nước hỗ trợ xi măng, đá với 79 tuyến, tương đương 22,262km, với tổng số tiền hơn 4,452 tỷ đồng.

1.2. Trên lĩnh vực kinh tế, là lĩnh vực có nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” nhất. Tiêu biểu là trong sản xuất kinh doanh, nhất là ở địa bàn nông thôn như: chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng trang trại, phát triển tiểu thủ công nghiệp dịch vụ, nhất là may gia công đã tạo nhiều việc làm cho phụ nữ trên địa bàn, ... Nhằm phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, khuyến khích sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng. Phong trào đã đi vào các lĩnh vực mới, đòi hỏi ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, có hiệu quả kinh tế và phạm vi tác động rộng, liên danh, liên kết, trao đổi, giúp đỡ, hỗ trợ kỹ thuật, vốn, kinh nghiệm, kết hợp hài hòa giữa lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân với lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp.

- Đặc biệt, phong trào “Dân vận khéo” đã gắn với thực hiện 02 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, mang lại những động lực mới, phát huy mọi nguồn lực của xã hội, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, cải thiện cuộc sống người dân.

1.3. Trên lĩnh vực văn hoá - xã hội, qua thực hiện phong trào và các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đã tạo đồng thuận cao trong xây dựng đời sống văn hoá mới; xoá bỏ được nhiều tập tục lạc hậu, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần, bảo đảm an sinh xã hội, các hoạt động xã hội từ thiện, góp phần tích cực vào sự phát triển của địa phương, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

2. Những thuận lợi và khó khăn tác động đến công tác triển khai, tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo”:

2.1. *Thuận lợi*: Đây là điều kiện thuận lợi, là cơ hội để phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân trong xã, nhưng cũng đặt ra cho công tác vận động quần chúng những khó khăn, thách thức mới đòi hỏi phải có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong công tác vận động quần chúng nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương trong những năm đến.

2.2. *Khó khăn*: Bên cạnh những mặt thuận lợi, việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn xã cũng gặp nhiều khó khăn nhất định, đó là: tiến độ xây dựng đối với một số công trình do xã làm chủ đầu tư thực hiện chậm. Một số mặt trên lĩnh vực văn hóa – xã hội như đào tạo nghề, giải quyết việc làm chưa đáp ứng yêu cầu, tình trạng lao động thiếu việc làm đi làm ăn xa còn phổ biến, tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội như cờ bạc, số đề còn diễn ra, giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai tuy có chuyển biến nhưng còn kéo dài, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, tính tiên phong gương mẫu của một số ít công chức còn hạn chế ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền làm cho công tác vận động quần chúng nói chung và phong trào thi đua “Dân vận khéo” gặp nhiều khó khăn.

II. KẾT QUẢ 3 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 08

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện:

1.1. Công tác quán triệt, triển khai Chỉ thị 08 gắn với các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận của cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước các cấp:

- Đảng ủy ban hành Công văn số 87-CV/ĐU ngày 16/6/2021 Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU ngày 25/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp.

- UBND triển khai Kế hoạch Số 30/KH-UBND ngày 17/06/2021 Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU ngày 25/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp và chỉ đạo cán bộ, công chức chuyên môn, Đài truyền thanh xã tập trung thực hiện công tác tuyên truyền rộng rãi Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” của cấp trên và Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua của xã đến các tầng lớp nhân dân, bên cạnh đó Ủy ban nhân dân xã đã quán triệt tuyên truyền Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các chủ trương, chính sách biện pháp triển khai thực hiện công tác dân vận, dân vận khéo đến cán bộ, công chức người hoạt động không chuyên trách từ xã đến thôn và các cơ quan, tổ chức trên địa bàn xã. Đồng thời phối hợp cùng Khối Dân vận Đảng ủy xã tuyên truyền, triển khai thực hiện phong trào thi đua trong các tổ chức Hội đoàn thể và nhân dân trên địa bàn xã về công tác “Dân vận khéo”.

- Qua công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, vai trò, trách nhiệm của các bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách, trong công tác triển khai thực hiện, phối hợp triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Công tác tuyên truyền, phổ biến với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng và hiệu quả; tổ chức thực hiện công tác “Dân vận khéo”; kịp thời chuyển tải nội dung chủ trương, kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đến các tầng lớp nhân dân, đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phong trào thi đua dân vận khéo và các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh xã nhà.

1.2. Việc xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền để triển khai thực hiện Chỉ thị số 08:

- Nhận thức việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội, an ninh, chính trị của địa phương, của cấp trên. Dưới sự tập trung lãnh đạo của Đảng ủy, sự quản lý điều hành của HĐND, UBND, sự thống nhất cao của cả hệ thống chính trị trong toàn xã đã tổ chức thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đã làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

- Hàng năm UBND xã ban hành kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện phong trào thi đua “dân vận khéo”, và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể việc tổ chức thực hiện phong trào “Dân vận khéo” như:

+ Năm 2021 ban hành Kế hoạch số 03/KH/BDVĐU–UBND ngày 25/3/2021 về phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2021; Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 09/4/2021 về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2021.

+ Năm 2022 ban hành Kế hoạch số 02/KH/BDVĐU–UBND ngày 21/01/2022 về phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2022; Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 26/01/2022 về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2022.

+ Năm 2023 ban hành Kế hoạch số 26/KH –UBND ngày 15/3/2023 về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2023; Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 17/4/2023 về phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn xã Phổ An; Kế hoạch số 01/KHPH/BDVĐU–UBND ngày 15/03/2023 về phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2023.

1.3. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 08:

- UBND xã luôn tạo điều kiện tối đa để Nhân dân tham gia hoạt động góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, luôn phát huy dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong hoạt động giám sát hoạt động của UBND xã, cán bộ công chức và nhân dân. Việc góp ý xây dựng chính quyền, giám sát hoạt động cơ sở, UBND xã thực hiện 02 hình thức đó là: Tham gia góp ý, giám sát trực tiếp và góp ý, giám sát qua đại diện là đại biểu Hội đồng nhân dân và Ủy ban MTTQVN xã và các tổ chức chính trị xã hội. Để tiếp thu lắng nghe những góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền của nhân dân trong thời gian qua Đảng ủy, UBND xã thực tốt công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất, thường xuyên tại trụ sở và tiếp công dân lưu động của Chủ tịch UBND xã, tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân của Bí thư cấp Đảng ủy. Qua đó người dân đã tham gia góp ý vào những ưu, khuyết điểm trong chỉ đạo điều hành, giải quyết công vụ của UBND xã, từ đó kịp thời chấn chỉnh những tồn tại hạn chế nâng cao chất lượng hoạt động của nhân dân.

- Trong 03 năm qua Thường trực HĐND, các Ban của HĐND đã tổ chức giám sát chuyên đề UBND xã 09 cuộc và kiểm tra, giám sát thường xuyên 11 cuộc, trên các lĩnh vực như: đất đai môi trường, tài chính, tiếp công dân giải quyết đơn thư, ...

2. Kết quả thực hiện:

2.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị:

- Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được phát động, triển khai thực hiện gắn với tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ được giao của các cơ quan, tổ chức và từng cá nhân cán bộ, công chức, theo đó phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực, bước đầu khắc phục được tư tưởng xem công tác dân vận là then chốt. Đến nay, cán bộ, công chức nhất là người đứng đầu đã chú trọng đến vị trí, vai trò và tầm quan trọng của phong trào thi đua dân vận khéo, xác định rõ trách nhiệm từng cá nhân trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai thực hiện gắn phong trào thi đua yêu nước, vận động quần chúng nhân dân, đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội tham gia góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ khi tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới nâng cao và phòng chống đại dịch Covid – 19, củng cố và tăng cường lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo điều hành của chính quyền, triển khai thực hiện của cán bộ, công chức và người lao động tại đơn vị địa phương.

- Trong những năm qua Đảng ủy, khối dân vận Đảng ủy, UBND xã luôn quan tâm quán triệt, triển khai các văn bản của các cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp về công tác dân vận, dân vận khéo và kế hoạch phát động thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong cơ quan hành chính nhà nước. Thường xuyên tuyên truyền rộng rãi kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” để nhân dân biết, theo dõi, giám sát và cùng thực hiện. Để phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngày càng đi vào chiều sâu và thực tiễn hơn, UBND xã giao nhiệm vụ cho công chức phụ trách từng lĩnh vực xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua từng nhiệm vụ sát với tình hình thực tiễn. Trong quá trình thực hiện hiện phong trào thi đua Dân vận khéo UBND xã kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện. Qua đó góp nâng cao chất lượng và hiệu quả của phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn xã.

- Kết quả thực hiện vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước:

+ Trong những năm qua UBND xã phối hợp chặt chẽ, đồng bộ cùng Ủy ban MTTQVN xã và các hội đoàn thể chính trị - xã hội ở xã triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước các quy định của địa phương. Bên cạnh đó, UBND xã thường xuyên kiện toàn tổ tuyên truyền viên pháp luật, phân công nhiệm vụ cho các thành viên để nghiên cứu, cập nhật nội dung văn bản mới, các chủ trương chính sách mới để tập trung tuyên truyền phổ biến đến người dân và vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách. Trong ba năm qua, xã đã tổ chức 18 lượt tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân tại xã và các thôn với hơn 900 lượt người tham dự. Bên cạnh đó, còn triển khai thực hiện vận động nhân dân tham gia thực hiện các chủ trương chính sách như:

Triển khai thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh trong việc cưới, việc tang; giải tỏa bàn giao mặt bằng các công trình thi công trên địa bàn Phố An và phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao.

- Kết quả tuyên truyền, vận động cán bộ, Nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tham gia đóng góp xây dựng công trình phúc lợi xã hội, hiến đất làm đường giao thông nông thôn,... tham gia bảo vệ môi trường, “nói không với rác thải nhựa” xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, giữ gìn và phát huy thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng khu dân cư, cơ quan, đơn vị văn hóa:

+ Qua triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang có 4/4 thôn tham gia; chương trình kế hoạch giảm nghèo bền vững thực hiện đạt hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu so với năm đầu thực hiện phong trào thi đua (hiện nay là 2,21 %). Thông qua việc thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức tư tưởng chính trị, vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo của tập thể cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức thực hiện đội ngũ cán bộ, công chức và đồng thuận trong triển khai thực các tầng lớp nhân dân; ý thức chấp hành thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được nâng cao; góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

+ Thường xuyên phối hợp với Ủy ban MTTQVN xã và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; phong trào chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau. Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân trong xã ngày càng nâng cao.

+ Xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, phát huy giá trị văn hóa, thuần phong mỹ tục và xây dựng cơ quan văn hóa được tập trung triển khai thực hiện. Kết quả thực hiện xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và cơ quan văn hóa, trên địa bàn có 04/4 Thôn được công nhận là Thôn văn hóa, 03 cơ quan, trường học được công nhận là cơ quan văn hóa, trung bình hàng năm có 95,03%, hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa.

- Thực hiện phong trào thi đua phát triển kinh tế, hàng năm UBND xã xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội. Kết quả phát triển kinh tế của xã trong 3 năm qua đạt được như sau:

+ Tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm, giai đoạn 2020-2023 tăng 5,6% .Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp giảm xuống 19,2%; Tiểu thủ công nghiệp - xây

dụng là 23,3% tăng lên 41,6%; Thương mại, dịch vụ từ 36% tăng lên 39,2%. Giá trị sản xuất bình quân 2020 - 2023 đạt 1.819,946 tỷ đồng, đạt 105,6% so với Nghị quyết, (Nghị quyết 1.723,295 tỷ đồng). Bình quân giá trị sản xuất đầu người 165,6 triệu đồng/người/năm, đạt 106,6% so với Nghị quyết (Nghị quyết 155,3 triệu đồng). Sản lượng lương thực bình quân hàng năm 5.074 tấn, đạt 104% so với nghị quyết (Nghị quyết 4.876 tấn).

+ Cơ cấu ngành kinh tế tiếp tục chuyển biến: Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 348,946 tỷ đồng, đạt 91% so với Nghị quyết (Nghị quyết 383,233 tỷ đồng). Trong đó: Cây trồng giá trị bình quân hàng năm đạt 35,94 tỷ đồng, đạt 103% so với Nghị quyết (Nghị quyết 34,693 tỷ đồng); Chăn nuôi phát triển, nhất là đàn bò tăng cả chất lượng và số lượng, tỷ lệ bò lai trên 98%. Tổng giá trị chăn nuôi đạt 112,3% so với Nghị quyết (Nghị quyết 20,382 tỷ đồng). Công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng được tăng cường, đến nay toàn bộ 300 ha rừng phòng hộ ven biển đã giao cho 04 thôn và 11 hộ quản lý. Khai thác, nuôi trồng thủy sản đạt 290,791 tỷ đồng, đạt: 88,4% so Nghị quyết (Nghị quyết 328,157 tỷ đồng). Tổng số tàu thuyền hiện có 59 chiếc, trong đó có 56 chiếc tàu có công suất trên 30 CV, với tổng công suất 35.121 CV và 3 chiếc có công suất dưới 30 CV. Có 31,749 ha nuôi tôm và ốc hương trên cát; Thương mại - dịch vụ phát triển nhanh đáp ứng nhu cầu đời sống xã hội, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, du lịch đạt 713 tỷ đồng, đạt 103,5% so với Nghị quyết (Nghị quyết 688,76 tỷ đồng). Các loại hình dịch vụ thương mại phát triển khá, chợ nông thôn và các điểm kinh doanh dịch vụ được đầu tư nâng cấp và mở rộng.

- Vận động xã hội hóa giáo dục, y tế, hướng nghiệp, dạy nghề, tạo việc làm; phong trào thi đua học tập, rèn luyện; xây dựng “gia đình hiếu học”, xã hội học tập, vận động học sinh không bỏ học:

+ Công tác giáo dục được tập trung thực hiện, xã hội hóa giáo dục được chú trọng. Trong thời gian qua, UBND xã chỉ đạo hội khuyến học xã, các tổ chức chính trị xã hội và trường học trên địa bàn xã đã vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho công tác giáo dục đạt nhiều kết quả tốt; 100% học sinh cuối cấp được xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở và hoàn thành chương trình bậc tiểu học; không có học sinh bỏ học.

+ Công tác xã hội hóa về y tế được tập trung, công tác tuyên truyền các chính sách bảo hiểm y tế triển khai thực có chiều sâu, đã giúp cho người dân nhận thấy lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế, chí vì thế, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế toàn dân liên tục tăng theo từng năm, đến nay tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn xã đạt trên 95,02 % so với dân số.

+ Trung tâm học tập cộng đồng xã hoạt động đạt hiệu quả, công tác xây dựng xã hội học tập, dòng họ hiếu học được triển khai đồng hộ, đạt nhiều kết quả tốt. Hàng năm được kiểm tra đánh giá công nhận đảm bảo đúng quy định.

- Kết quả vận động xã hội hóa công tác nhân đạo từ thiện, thực hiện trách nhiệm cộng đồng; chăm sóc gia đình chính sách, người nghèo, người neo đơn, cơ nhỡ, người cao tuổi, người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam... Xây dựng các mô hình trong vận động chức sắc, tín đồ tôn giáo chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật nhà nước về tôn giáo theo phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”:

+ Công tác vận động xã hội hóa công tác nhân đạo từ thiện của xã trong những năm quan được triển khai thực hiện với nhiều cách làm hay, sáng tạo đạt nhiều kết quả tích cực, thể hiện rõ nét nhất là trong công tác vận động xã hội hóa phòng chống đại dịch Covid -19, hiến máu nhân đạo. Công tác tuyên truyền thực hiện nhân đạo từ thiện được triển khai sâu rộng trên địa bàn xã qua nhiều hình thức như: tuyên truyền vận động qua sinh hoạt, hội họp tại cộng đồng dân cư, qua sinh hoạt của các tổ chức hội đoàn thể, qua trang mạng xã hội, ... đã giúp cho người dân, tổ chức và cá nhân biết và nhận thức được ý nghĩa của các cuộc vận động, qua đó người dân trong xã luôn nhiệt tình ủng hộ.

2.2. Việc phân công cán bộ phụ trách công tác dân vận chính quyền (theo Quyết định số 396/QĐ/TU, ngày 19/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị):

- UBND xã Phổ An phân công đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách công tác dân vận chính quyền (tại Quyết định số 1429/QĐ-UBND ngày 25/5/2022) và Công chức văn phòng –Thống kê phụ trách công tác dân vận chính quyền.

- Thường xuyên tổ chức thực hiện phong trào thi đua trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Hàng năm, quý, UBND xã tổ chức họp sơ, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm để thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” nhằm rút kinh nghiệm phát huy ưu điểm hạn chế khuyết điểm, thúc đẩy địa phương phát triển bền vững, toàn diện về mọi mặt. Qua đó kịp thời chấn chỉnh những mặt hạn chế, nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện phong trào thi đua, để phong trào thi đua thực sự đi thực tiễn công tác và đời sống xã hội.

2.3. Kết quả thực hiện công tác tiếp dân, đối thoại, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài:

- Năm 2021, UBND xã đã chủ động ban hành Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 Ban hành Quy định về tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai gửi đến lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Phổ An, để tiếp công dân hàng tuần theo quy định (định kỳ ngày thứ 5 hàng tuần Chủ tịch UBND xã đã bố trí lịch để tiếp công dân); Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 Về việc kiện toàn phân công cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 12/01/2021 về Tiếp công dân lưu động năm 2021 của Chủ tịch UBND

xã Phở An; Thông báo số 05/TB-UBND ngày 12/01/2021 về Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2021 của UBND xã Phở An. Chủ động và phối hợp với Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND để tiếp công dân tại Trụ sở UBND xã Phở An.

- Năm 2022, UBND xã đã chủ động ban hành Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 Ban hành Quy định về tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai gửi đến lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Phở An để tiếp công dân hàng tuần theo quy định (định kỳ ngày thứ 5 hàng tuần Chủ tịch UBND xã đã bố trí lịch để tiếp công dân). Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân đúng theo quy định của pháp luật. Đã xây dựng kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 24/01/2022 về Tiếp công dân lưu động năm 2022 của Chủ tịch UBND xã Phở An; Thông báo số 01/TB-UBND ngày 02/01/2022 về Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023 của UBND xã Phở An. Chủ động và phối hợp với Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND để tiếp công dân tại Trụ sở UBND xã Phở An.

- Năm 2023, UBND xã ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 11/01/2023 Về việc kiện toàn phân công cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 05/01/2023 về Tiếp công dân lưu động năm 2023 của Chủ tịch UBND xã Phở An; Thông báo số 02/TB-UBND ngày 03/01/2023 về Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023 của UBND xã Phở An. Chủ động và phối hợp với Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND để tiếp công dân tại Trụ sở UBND xã Phở An.

*** Kết quả thực hiện công tác tiếp dân**

- Tổng số lượt tiếp công dân thường xuyên vào thứ 5 hàng tuần (từ năm 2021 đến 2023) được 143 cuộc. Có 05 lượt người dân đăng ký và tiếp 05 lượt/143 cuộc. Còn lại không có người dân đăng ký.

- Tiếp công dân lưu động trên địa bàn xã (từ năm 2021 đến 2023) được 08 cuộc, có trên 55 lượt người tham dự và có 55 ý kiến liên quan đến các lĩnh vực như: Đất đai, môi trường, tài nguyên khoáng sản, giao thông thủy lợi, khuyến nông thú y và An ninh, trật tự. Đa số thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp xã, Chủ tịch UBND xã chỉ đạo các Công chức chuyên môn tham mưu giải quyết dứt điểm, không để tồn đọng kéo dài gây bức xúc trong nhân dân.

- Xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo (nêu cụ thể số đơn thư đã xử lý, giải quyết, đạt tỷ lệ).

+ Trong năm 2021, UBND xã đã tiếp nhận 19 đơn thư của công dân. Trong đó: đơn phản ánh, kiến nghị của công dân là 01 đơn, giải quyết xong 01/1 đơn, đạt 100%; Đơn yêu cầu giải quyết 18 đơn, giải quyết xong 18/18 đơn, đạt 100%.

+ Trong năm 2022, UBND xã đã tiếp nhận 55 đơn thư của công dân. Trong đó: đơn phản ánh, kiến nghị của công dân là 13 đơn, UBND xã đã giải quyết xong 13/13 đơn, đạt 100%; đơn yêu cầu giải quyết của công dân là: 42 đơn, UBND xã đã giải quyết 42/42 đơn, đạt 100%.

+ Trong năm 2023, UBND xã đã tiếp nhận 39 đơn thư của công dân. Trong đó: đơn phản ánh, kiến nghị của công dân là 07 đơn, UBND xã đã giải quyết xong 07/7 đơn, đạt 100%; đơn yêu cầu giải quyết của công dân là: 31 đơn, UBND xã đã giải quyết 31/31 đơn, đạt 100%; đơn tố cáo của công dân là: 01 đơn, UBND xã đã giải quyết 01/1 đơn, đạt 100%.

- Việc xây dựng, ban hành Quy chế và tổ chức đối thoại của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. - Kết quả giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài (đã giải quyết được, vụ việc, đạt tỷ lệ). thực hiện công tác thanh tra nhân dân, hòa giải ở cơ sở.

+ Năm 2021 ban hành Quyết định số 26-QĐ/ĐU ngày 04/02/2021 của Đảng ủy xã Phổ An, ban hành Quy chế Bí thư Đảng ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của dân;

+ Năm 2022 ban hành Quyết định số 46-QĐ/ĐU ngày 17/3/2022 của Đảng ủy xã Phổ An, ban hành Quy chế Bí thư Đảng ủy tiếp xúc đối thoại với Nhân dân; UBND xã ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 08/9/2022 về Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với nhân dân xã Phổ An năm 2022.

+ Năm 2023 ban hành Quyết định số 47-QĐ/ĐU ngày 23/3/2022 của Đảng ủy xã Phổ An, ban hành Nội quy Bí thư Đảng ủy tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân; UBND xã ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 16/01/2023 về Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với nhân dân xã Phổ An năm 2023.

- Kết quả giải quyết các vụ, việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài. Thực hiện công tác thanh tra nhân dân, hòa giải cơ sở:

+ Trong ba năm qua trên địa bàn xã Phổ An, chưa xảy ra các vụ, việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài.

+ Công tác thanh tra nhân dân, hòa giải cơ sở: Trong ba năm qua công tác thanh tra nhân dân được đẩy mạnh, những nội dung công khai để dân biết, dân bàn và quyết định, những nội dung lấy ý kiến của nhân dân trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định và những nội dung nhân dân giám sát như: công khai các chế độ chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội; danh sách thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự; các khoản thu nộp các loại quỹ; kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo, chương trình kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản; chương trình dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, các công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn,

... được thực hiện kịp thời, công khai, minh bạch. Tổ hòa giải cơ sở đã phát huy vai trò trong công tác hòa giải, trong ba năm qua hòa giải thành 24 vụ, việc. Trong đó: năm 2021 hòa giải thành 03/3 vụ, việc, đạt 100%; năm 2022 hòa giải thành 15/15 vụ, việc, đạt 100%; năm 2023 hòa giải thành 06/6 vụ, việc, đạt 100%.

2.4. Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, công khai, minh bạch quy trình thực hiện thủ tục hành chính của cơ quan Nhà nước các cấp. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Việc đẩy mạnh, ứng dụng công nghệ thông tin các cơ sở dịch vụ công, trung tâm phục vụ hành chính công và bộ phận một cửa, một cửa liên thông tại địa phương. Việc thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính.

UBND xã niêm yết công khai đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại trụ sở UBND xã, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết công việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức. Gắn việc thực hiện dân chủ ở cơ sở với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân được chú trọng.

2.5. Xây dựng, triển khai và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực: phát triển kinh tế; văn hóa xã hội; quốc phòng - an ninh; xây dựng hệ thống chính trị (nêu cụ thể số mô hình đã triển khai, nhân rộng).

- Trong công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai thực hiện hiệu quả, trong 3 năm qua xã Phổ An đã xây dựng 07 mô hình vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc đó là: (Năm 2022 có 04 mô hình: 04 mô hình Hội Nông dân phòng, chống tội phạm ở 4 thôn, 01 mô hình An toàn giao thông ở thôn An Thạch; Năm 2023 thực hiện 02 mô hình: Mô hình Tổ liên gia phòng cháy chữa cháy; mô hình phòng, cháy chữa cháy công cộng).

- Năm 2021: có 04 Mô hình: “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025; Hội Nông dân xây dựng mô hình “Tổ tiết kiệm giúp nông dân thoát nghèo”, Mô hình “Phát triển kinh tế vườn”, Mô hình “Đặt bọng bi thu gom, phân loại, xử lý rác thải bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng”, Mô hình “Xây dựng tuyến đường nông dân tự quản”

- Năm 2022 có 01 mô hình cụ thể: Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ

- Năm 2023 có 01 mô hình: "Mô hình dân vận khéo hướng dẫn công dân tiếp cận và sử dụng nộp hồ sơ trực tuyến"

- Qua triển khai thực hiện các mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã đã góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kéo giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

2.6. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan Nhà nước (số lớp tổ chức tập huấn, số người tham dự):

- Ủy ban nhân dân xã thường xuyên cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho cán bộ, công chức do các cấp tổ chức. Kết quả, tham gia 01 lớp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận chính quyền năm 2023, với 06 cán bộ, công chức tham gia.

2.7. Kết quả xây dựng kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Việc cụ thể hóa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

- UBND xã đã tăng cường tuyên truyền các văn bản của Đảng, Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở, trọng tâm là Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11; qua đó, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, cải cách hành chính có nhiều chuyển biến; việc thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của công dân được tích cực thực hiện; các chế độ chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, công khai, minh bạch. Những nội dung công khai để dân biết, dân bàn và quyết định, những nội dung lấy ý kiến của nhân dân trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định và những nội dung nhân dân giám sát như: công khai các chế độ chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội; danh sách thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự; các khoản thu nộp các loại quỹ; kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo, chương trình kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản; chương trình dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, các công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn, ... được thực hiện kịp thời, công khai, minh bạch.

- UBND xã niêm yết công khai đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại trụ sở UBND xã, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết công việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức. Gắn việc thực hiện dân chủ ở cơ sở với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân được chú trọng.

- Giải quyết các vấn đề bức xúc, ý kiến, kiến nghị của nhân dân được tập trung thực hiện, sau tiếp nhận ý kiến, phản ánh kiến nghị của nhân dân, cử tri, Chủ tịch UBND xã đã chỉ đạo phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, công chức phụ trách thực hiện tham gia giải quyết ý kiến, kiến nghị của công dân đảm bảo đúng quy định pháp luật.

2.8. *Kết quả việc triển khai thực hiện Quyết định số 436/QĐ-UBND, ngày 11/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định, tiêu chí, cách đánh giá, 3 xếp loại công tác dân vận của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh (Nay là Quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí, thang điểm và phương pháp đánh giá, phân loại công tác dân vận của các cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi).*

- Kết quả triển khai đánh giá và xếp loại công tác dân vận của cơ quan nhà nước trên địa bàn xã hàng năm theo hướng dẫn cấp trên, theo thang điểm và từng tiêu chí đều có tài liệu chứng minh cụ thể:

- Ủy ban nhân dân xã chủ công, mời lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, Mặt trận các hội đoàn thể, cùng cán bộ, công chức cơ quan tiếng hành hợp đánh giá, có biên bản cụ thể kèm theo. Từng tiêu chí, chỉ tiêu thực hiện trong năm, để so sánh chấm theo thang điểm quy định.

2.9. *Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Việc xây dựng, nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội với cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang cùng cấp. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng. Ngoài những nội dung trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ Chỉ thị 08 và chức năng, nhiệm vụ được giao báo cáo các vấn đề liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện:*

- Kết quả đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các hội đoàn thể chính trị - xã hội; theo tinh thần Công văn số 4233-CV/TU ngày 26/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về triển khai thực hiện Thông báo số 160-TB/TW ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, Mặt trận và các hội đoàn thể tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nội dung hình thức tuyên truyền, vận động của Mặt trận và các hội đoàn thể ngày càng đa dạng và phong phú hơn, các hoạt động đã hướng mạnh về cơ sở với nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đặc điểm của từng tổ chức, đoàn và hội, đem lại hiệu quả thiết thực. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, ngày càng phát triển sâu rộng, đạt hiệu quả thiết thực và thu hút ngày càng nhiều đoàn viên, hội viên tham gia. Đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; phong trào thi đua “Dân vận khéo”; phong trào “Hỗ trợ ngư dân bám biển”; phong trào “Mẹ Việt Nam anh hùng”; Phụ nữ “Tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Nông dân “Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”; công nhân viên chức, lao động giỏi; Cựu chiến binh tham gia “Xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” giáo dục

truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Đoàn thanh niên “*Xung kích, tình nguyện, thanh niên lập thân, lập nghiệp*” được triển khai sâu rộng và đạt nhiều kết quả, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, động viên nhân dân phát huy nỗ lực chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

- Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đã vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất nhằm tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình trong các tổ chức hội, đoàn thể, tạo điều kiện cho hộ gia đình khó khăn tăng thu nhập, giảm nghèo và cải thiện cuộc sống; đến nay hộ nghèo của xã còn 2,21%, trong 03 năm qua vận động 82.780.000 đồng vào quỹ đền ơn đáp nghĩa, trên 104.000.000 đồng quỹ vì người nghèo. Xây dựng và sửa chữa 11 nhà đại đoàn kết với số tiền 1.160 triệu đồng (kinh phí cấp trên và Mặt trận xã).

- Triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; quy định về việc Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Công tác xây dựng đảng xây dựng chính quyền của Mặt trận và các hội đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực, vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và các hội đoàn thể chính trị - xã hội được phát huy đầy đủ, nhất là sau khi Trung ương ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội (ban hành kèm theo quyết định số 217-QĐ/TW) và Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền (ban hành kèm theo Quyết định số 218-QĐ/TW đã phát huy quyền làm chủ và tinh thần trách nhiệm của công dân trong việc tham gia giám sát cán bộ, đảng viên. Xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp tổ chức tốt các buổi tiếp xúc cử tri với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi, đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thị xã, HĐND xã, tổng hợp đầy đủ trung thực, ý kiến, kiến nghị của cử tri và các vấn đề nhân dân phản ánh đề nghị giải quyết, ngoài ra phối hợp với HĐND xã giám sát các hoạt động của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Qua giám sát đã kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, góp phần đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong công tác giám sát và tạo niềm tin trong nhân dân. Kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền của Mặt trận và các đoàn thể đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền, đồng thời phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều

hành của Nhà nước và thể hiện vai trò là cầu nối giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm:

Trong những năm qua được sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy sự phối hợp giữa khối Dân vận với chính quyền, với tinh thần trách nhiệm cao của Mặt trận Tổ quốc, cá đoàn thể nhân dân nên phong trào thi đua “Dân vận khéo” của địa phương được triển khai rộng khắp, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng với phong trào xây dựng nông thôn mới, nhân dân trong xã cùng với Đảng bộ, phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao cuối năm 2022 về đích.

2. Khuyết điểm, hạn chế, vướng mắc:

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn xã còn tồn tại hạn chế đó là:

- Việc chọn một số mô hình chưa sát với nhiệm vụ cụ thể của địa phương, chất lượng, hiệu quả chưa cao, công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình chưa được quan tâm đúng mức, số mô hình đạt hiệu quả còn thấp so với số mô hình đăng ký.

3. Nguyên nhân:

- Việc thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo của chính quyền còn hạn chế, sự phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các hội đoàn thể trong tổ chức triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo” chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ.

- Một số Chi ủy – chính quyền chưa nhận thức đầy đủ về công tác Dân vận nói chung, phong trào thi đua “Dân vận khéo” nói riêng nên chưa có sự quan tâm đúng mức trong lãnh đạo, chỉ đạo, nên còn lúng túng trong chỉ đạo và triển khai thực hiện.

4. Bài học kinh nghiệm: Qua triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở xã Phổ An rút ra bài học kinh nghiệm sau:

- Qua thực tiễn cho thấy: cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên thì công tác Dân vận nói chung, phong trào thi đua “Dân vận khéo” nói riêng được thực hiện có hiệu quả. Vì vậy, cần đổi mới và nâng cao nhận thức của cán bộ lãnh đạo, các cấp ủy Đảng, cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác Dân vận, phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo.

- Tăng cường đổi mới mạnh mẽ và thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” của cơ quan đơn vị Nhà nước, tất cả cán bộ, công chức đều phải có trách nhiệm vận động nhân dân, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới lề lối làm việc, phục vụ nhân dân.

5. Đề xuất, kiến nghị: Không.

Trên đây là báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 25/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước của UBND xã Phổ An. Kính báo cáo UBND thị xã, Phòng Nội vụ thị xã theo dõi, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- UBND thị xã;
- Phòng Nội vụ thị xã;
- Đảng ủy, TT. HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Cán ban, ngành UBND xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH**Nguyễn Minh Hà**